



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ,แนวหน้า, บางกอกโพสต์,เดลินิวส์, บ้านเมือง,มติชน</p>	<p>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ทีไอเจ) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมา แก้ปัญหาเสพติดผิดทาง ควรให้ชุมชนเป็นตัวนำ โดยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ควรมีบทบาทมากที่สุด หากพื้นที่ใดทำไม่ได้ให้ใช้มาตรา 44 โยกย้าย สำหรับการเปลี่ยนบัญชียาบ้าจากวัตถุประสงค์ประเภทที่ 1 ไปเป็นประเภทที่ 2 ขอทำความเข้าใจว่ายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย รัฐบาลยังเดินหน้าปราบปราม ทั้งการยึดทรัพย์และทำลายแหล่งผลิต ซึ่ง ป.ป.ส. ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาไทยไม่เคยมุ่งไปที่แหล่งผลิต แต่ปราบเฉพาะในประเทศ เชื่อว่ายาบ้าเป็นสินค้าเศรษฐกิจไม่มีทางที่จะทำให้หมดไปได้ ขอถามไปที่ สธ.ว่าจะทำอะไรให้ยาบ้าเหลือเม็ดละ 50 สตางค์ ขายให้ผู้บำบัด ขอให้บอกพร้อมทำให้ทันที</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ยาเสพติดไม่มีแนวโน้มจะลดลง กระบวนการแก้ไขปราบปรามจึงต้องปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะเรื่องการให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา หน้าที่ของสาธารณสุขคือลดจำนวนผู้เสพ และผู้เสพไม่ใช่อาชญากร แต่เป็นผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแล แก้ไข ส่วนการปรับสถานะยาบ้าถูกกำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมาย เร็ว ๆ นี้จะมีผลบังคับใช้</p>
<p>มติชน,สยามรัฐ</p>	<p>เยียวยาเหตุระเบิดภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ คสช. มอบหมายให้ประชุมร่วมกับ 6 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่ภาคใต้ โดยเบื้องต้นนัดประชุมกันในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ซึ่ง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เห็นว่า หากจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ราชการปกติ ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงต้องมีหลักเกณฑ์พิเศษ โดยจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการเยียวยากรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ การช่วยเหลือระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติจะมีความแตกต่างกัน</p>
<p>ผู้จัดการ 360 องศา</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมธุรกิจเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ไทยจัดงานเสวนาเรื่อง “กฎหมายโฆษณาเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ : ถอดบทเรียนสื่อมวลชนและภาคธุรกิจ” โดยระบุว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 ไม่ชัดเจนขึ้นกับการตีความของเจ้าพนักงาน ทำให้ยากต่อการปฏิบัติตาม ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางแก่ทุกฝ่ายในการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15453/2557 ได้ให้บรรทัดฐานในการตีความไว้อย่างชัดเจนว่า การโฆษณาเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ หากมิได้มีเนื้อหาอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นตี้มเครื่องตี้มแอลกอฮอล์โดยตรง หรือโดยอ้อมแล้วนั้น ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 32 แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่า ผู้มีอำนาจใช้กฎหมายมักตีความโดยใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก ซึ่งถือว่าไม่มีความชัดเจน และบางกรณีไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้จำหน่ายปลีกที่มักถูกจับกุมและดำเนินคดี เสมือนกรณีละเมิดลิขสิทธิ์</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>เหมืองแร่ทองคำอัครา</p> <p>-เสนอข่าว นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา ว่า มีความชัดเจนในผลการตรวจสอบด้านต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในคณะกรรมการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้วิเคราะห์น้ำผิวดิน น้ำบาดาล ฝุ่น เสียง และพืชผัก ผลออกมาชัดเจนว่าเหมืองทองคำไม่ได้เป็นผู้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปนเปื้อนโลหะหนักที่ตรวจพบในบ่อบาดาล 10 แห่ง ใน 16 แห่ง มีค่าของเหล็กและแมงกานีสสูงเกินมาตรฐาน เกิดจากในพื้นที่บริเวณนี้มีค่าเหล็กและแมงกานีสสูงอยู่แล้ว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มอบงบกว่า 3 ล้านบาท ในการปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลติดระบบกรองน้ำไปแล้ว 4 แห่ง และจะทยอยแก้ไขให้ครบทุกแห่ง รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพอย่างเข้มงวดทุก 2-3 เดือน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลังจากนี้ ต้องรอผลการตอบข้ออุทธรณ์ขอต่ออายุการดำเนินการโรงประกอบโลหะกรรม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คาดว่าน่าจะเสร็จภายใน 2 เดือนนี้ จากนั้นจะขอต่ออายุโรงประกอบโลหะกรรม หากรัฐบาลไม่ต่ออายุ ก็จะเป็นการปิดเหมืองอย่างไม่เป็นธรรม กระทบต่อนโยบายดึงดูดการลงทุน และทำให้บรรยากาศการลงทุนไทยได้รับผลกระทบได้</p> <p>ขณะที่ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานชุดต่างๆ โดยยังไม่สามารถให้ข้อสรุปที่ชัดเจนได้ทุกชุด ซึ่งคณะทำงานด้านฝุ่นและสำรวจการรั่วซึมของบ่อกักเก็บแรงแวะจะมีการประชุมก่อนลงสำรวจจริง ส่วนคณะทำงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมข้อมูลเสนอรอบแรกแล้ว และมีการให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เพิ่ม จึงขอขยายเวลาจัดทำรายงาน ซึ่งจะพยายามทำให้เสร็จภายในปีนี้ ส่วนการอุทธรณ์ของบริษัท กำลังพิจารณา ขณะนี้ยังขอยืนยันตามมติของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ให้ต่ออายุโรงประกอบโลหะกรรมและการต่ออายุประทานบัตร</p>
เว็บไซต์H	<p>ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบฯ</p> <p>-เสนอข่าว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง “วิเคราะห์ข้อกฎหมายร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...” ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ กล่าวว่า นอกจากร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาโดยกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) นำมาปรับปรุงเสนอแล้ว ยังมีร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ที่จัดทำโดยสธ. ซึ่งเนื้อหามีความแตกต่าง โดยร่างของสธ.ใช้คำว่า “ผู้ได้รับผลกระทบ” แทนคำว่า “ผู้เสียหาย” รวมถึงกำหนดให้การฟ้องดำเนินคดีแพ่งและอาญาได้ หากผู้ได้รับผลกระทบยินยอมรับเงินช่วยเหลือ ต่างจากร่างของคปก.ที่ให้ยุติเฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น นอกจากนี้ เรื่องหน่วยงานบริหารกองทุน ร่างเดิมให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ แต่ร่างคปก.กำหนดให้สปสช.ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทำหน้าที่ ขณะที่ร่างของสธ.เสนอให้กรมสบส.เป็นผู้ดูแล โดยร่างของสธ.เป็นการจัดทำอย่างรีบเร่ง ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ความเห็นเท่าที่ควร และอาจทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้</p> <p>-ด้าน นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ กล่าวว่า ร่างของสธ. เห็นว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ เพราะทั่วโลกความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยจะใช้หลักละเมิด แต่ฉบับนี้ใช้คำว่าผู้ได้รับผลกระทบที่มีความหมายกว้าง และน่าจะมีความหมายถึงผลจากสิ่งแวดล้อม ขณะที่ในมาตรา 12 ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการชดเชย แต่กรณีผู้ป่วยไม่พอใจการชดเชย ก็ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการชุดนี้อีก เช่นเดียวกับมาตรา 19 ที่ระบุให้ศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายละเมิดยังมีอยู่</p> <p>-ขณะที่ นางปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า ร่างของสธ. เป็นห่วงสัดส่วนคณะกรรมการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบฯ เพราะส่วนใหญ่เป็นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีผู้แทนสภาวิชาชีพ 7-8 คน มีประธานและรองประธานเป็น รพ.สธ.และปลัด สธ. และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมแล้วประมาณ 16 คน ยังไม่รวมถึงกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งอำนาจในการวินิจฉัยค่าอุทธรณ์กำหนดให้ถือเสียงข้างมาก จึงกังวลว่าจะเหมือนแพทย์สภาที่ไม่มีการข่มขู่สกัด</p>
แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์	<p>ปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ รพศ. รพท. สังกัด สธ. ประจำปี 2559 ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และกล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สธ.เป็นผู้ให้บริการหลักในระบบบริการสุขภาพ มีเป้าหมายคือ ประชาชนสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 72 ปี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เป็นหนึ่งเดียว เป็นธรรม และมั่นคง</p>
เดลินิวส์	<p>โรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ลงนามความร่วมมือกับม.ขอนแก่น ในโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งเป้าปี 2568 คนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่า 6 แสนราย ลดอัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 50 ด้วยมาตรการปลาปลอดพยาธิ คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การส่งต่อการรักษา การจัดทำฐานข้อมูล การวิจัย และการให้ความรู้ประชาชน
แนวหน้า	<p>โรคฉี่หนู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรซิส ประจำปี 2559 และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมป้องกันโรคฉี่หนูตามมาตรการ 4 ลด ได้แก่ 1.ลดหนู โดยเก็บอาหารที่กินเหลือหรือขยะให้มิดชิด ทำลายขยะอย่างถูกวิธี 2.ลดการสัมผัส โดยการใส่รองเท้าบูทหรือเครื่อง ป้องกันอื่น ๆ ล้างตัวให้สะอาดและซัฟให้แห้ง เมื่อไปสัมผัสพื้นน้ำท่วมขัง 3.ลดการเสียชีวิต โดยสังเกตอาการ แล้วรีบไปพบแพทย์ 4.ลดการระบาด โดยให้ผู้นำชุมชน อสม. สังเกตว่ามีผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรีบดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี สบส. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พลังจิตอาสา พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภัยสุขภาพ ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์โรคไขเลือดออกระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ จ.พัทลุง ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วนับ 100 ราย โดยเฉพาะใน อ.ตะโหนด แคสปีดาด์เดียวป่วย 24 ราย เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ ด้าน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สติธิปัญญา อาจารย์คณะแพทย์ รพ.สงขลานครินทร์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับชาวบ้านและอสม. ในพื้นที่รพ.สต.ควนเล่าเปิด เพื่อสร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้ชาวบ้านตื่นตัวเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก</p>
สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ คอลัมน์ รายงานพิเศษ	<p>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กำหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 59 ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย อนาคตไทย”</p>
แนวหน้า	<p>อย.อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ฉบับใหม่ พ.ศ.2558 มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ในหลายประเด็น จึงได้จัดประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยเน้นทิศทางการพัฒนาเครื่องสำอางตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางฉบับใหม่</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>อย.ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก PIC/S</p> <p>-เสนอข่าว อย.ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก PIC/S ลำดับที่ 49 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยองค์กร PIC/S เป็นองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตยาและสถานที่ผลิตยา</p>
ข่าวสด	<p>โครงการอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว อย.ขยายผลการทดลองโครงการอาหารปลอดภัย เพื่อเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่านฉลากและโภชนาการ โดยเพิ่มจำนวนโรงเรียนต้นแบบใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ชัยภูมิ กระบี่ ระยอง และเชียงใหม่</p>
ไทยรัฐ	<p>เพิ่มผลิตภัณฑ์ติดฉลาก GDA</p> <p>-เสนอข่าว สธ.ประกาศเพิ่มชนิดอาหารที่ต้องแสดงฉลากในรูปแบบ GDA ในอาหารอีก 5 กลุ่ม ได้แก่ อาหารขบเคี้ยว ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมอบ อาหารกึ่งสำเร็จรูป และอาหารจานเดียว โดยฉลาก GDA จะแสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ให้ทราบความเหมาะสมความต้องการพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน</p>
แนวหน้า	<p>กรมการแพทย์แนะฝึกลูกทานผักผลไม้สด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วิตามินซีเป็นวิตามินละลายน้ำและเป็นสารอาหารที่สำคัญ ซึ่งร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จำเป็นต้องได้รับจากสารอาหาร ซึ่งมีอยู่มากในผักสด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว โดยปกติร่างกายควรได้รับวิตามินซีอย่างน้อยวันละ 50-100 มิลลิกรัม พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็กจึงต้องฝึกให้เด็กกินอาหารที่หลากหลาย มีประโยชน์ เหมาะสมตามวัยและครบทั้ง 5 หมู่
เว็บไซต์ Hfocus	<p>Service plan</p> <p>-เสนอข่าว สปสช. เขต 4 สระบุรี ประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์กับคณะทำงาน service plan เขตสุขภาพที่ 4 โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานการประชุม และ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ประธานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan เขตสุขภาพที่ 4 นำคณะทำงาน service plan ร่วมทำแผน เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบบริการทุกระดับให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ และใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ผ่านกลไกแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะทำงาน service plan</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>เด็กวัยขวบเศษถูกใบมีดตัดเข้าตา</p> <p>-เสนอข่าว ดญ.วิลาวรรณ ก่อเกตุ หรือ น้องแป้ง อายุ 1 ขวบ 4 เดือน ถูกใบมีดเครื่องตัดข้าวตัดเข้าตา ถูกนำส่งรพ. กำแพงเพชร แพทย์ทำการรักษาแจ้งว่า ใบมีดตัดลึกเข้าไปในลูกตาดึง 6 ซม. ทำให้ดวงตาแตก ไม่สามารถเปลี่ยนแก้วตาได้ แต่กล้ามเนื้อตายังดีอยู่ จึงได้ควักลูกตาออกแล้วใส่ลูกแก้วไว้เพื่อคงสภาพ และต้องล้างแผลที่รพ.ใกล้บ้านทุกวัน จากนั้นค่อยพาไปใส่ดวงตาเทียม แต่พ่อแม่มีฐานะยากจนไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอ วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ</p>
คม ชัด ลึก	<p>เคล็ดลับอายุยืนของนักบวชอินเดีย</p> <p>-เสนอข่าว สวามี ลีวันนาคา นักบวชในศาสนาฮินดู เปิดเผยเคล็ดลับการมีอายุยืนว่า ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีระเบียบ ไม่มีเพศสัมพันธ์ รับประทานอาหารประเภทต้ม ใช้เวลาเล่นโยคะวันละ 2 ชั่วโมง โดยหลักฐานจากหนังสือเดินทางระบุว่าเกิดวันที่ 8 สิงหาคม 2493 ซึ่งถ้าเป็นหลักฐานจริง จะทำให้เขามีอายุมากถึง 120 ปี และได้ยื่นเรื่องไปยังหนังสือบันทึกสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด เพื่อบันทึกในฐานะชายที่มีอายุมากที่สุดในโลก</p>
New)108	<p>สาวายสั่งปิดร้านอาหารดิบ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กรมอนามัยรัฐสาวาย เปิดเผยว่า ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวัง และต้องเข้าใจว่าการบริโภคอาหารดิบอาจทำให้ร่างกายเกิดอาการป่วยได้ โดยต้นสัปดาห์ กรมอนามัยได้สั่งปิดร้านอาหารญี่ปุ่น เกงกิ ซูชิ ที่เลิฟเมนู หอยเชลล์ดิบแช่แข็ง จำนวน 10 แห่งบนเกาะโอวาฮู</p>